

กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี (QDF) เปิดประสบการณ์อิมพอร์ต มิติใหม่ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด



ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดพลิกโฉมอาหารและเครื่องดื่มในสนามบิน



โดยา ประเทศกาตาร์ - กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี (Qatar Duty Free หรือ QDF) เปิดตัวร้านอาหารและเครื่องดื่มใหม่ เพื่อเอาใจผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด (Hamad International Airport หรือHIA) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ใหม่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ด้วยร้านอาหารและคาเฟ่กว่า 30 ร้าน บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศจากทั่วทุกมุมโลกและอาหารประจำท้องถิ่นได้ในร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

“กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี เป็นส่วนหนึ่งของสายการบินระดับห้าดาว ดังนั้นเราจึงทราบดีถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสาร เราจึงได้พัฒนาทางเลือกด้านอาหารและเครื่องดื่มให้มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นยิ่งขึ้น” นายคีธ ฮันเทอร์ รองประธานอาวุโส กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี กล่าว

“เราเริ่มต้นจากกระดาษเปล่า 1 แผ่น และสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ให้ทางเลือกที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ได้ลิ้มลองอาหารรสชาติแท้ดั้งเดิม”

ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดนั้นทั้งทันสมัยและหลากหลาย มีแบรนดท์ที่สร้างขึ้นมา โดยกาตาร์ ดิวตี้ ฟรี โดยเฉพาะ รวมถึงร้านที่เกิดจากความร่วมมือและร้านค้าเช่าพื้นที่

“เราต้องการพลิกโฉมการรับประทานอาหารในสนามบินให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร เราจึงสร้างบรรยากาศที่สะท้อนถึงคุณภาพ การใส่ใจสุขภาพ และรสชาติที่ดั้งเดิม เสริมด้วยการบริการที่เป็นเลิศ” นายฮันเทอร์กล่าว

หนึ่งในตัวอย่างของคอนเซ็ปต์นี้ก็คือร้าน Jamocha Café ซึ่งรังสรรค์โดยกาดาร์ ดิวตี้ ฟรี เองทั้งหมด มีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่อร์แกนิก ไอศกรีมเจลาโตเนื้อเนียน หรือคัวซองต์อบใหม่ๆ ทุกเมนูทำด้วยส่วนผสมชั้นยอด อย่างเช่นกาแฟที่ปลูกแบบออร์แกนิกในทวีปอเมริกาใต้ ผ่านกรรมวิธีพิถีพิถันและกลั่นออกมาเป็นกาแฟที่ตรงใจลูกค้า

Jamocha Café ยังสามารถปรับเปลี่ยนรายการของว่างและเครื่องดื่มต่างๆ อย่างหลากหลายมานำเสนอ ได้อย่างรวดเร็ว ตามจำนวนเที่ยวบินและประเทศต้นทางของผู้โดยสารที่เดินทางมาสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด

ร้านอาหาร Marché เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของร้านอาหารที่เน้นความต้องการของผู้โดยสารเป็นหัวใจสำคัญ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สามารถรับรองลูกค้าได้ถึง 560 ท่าน และออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่าน พึ่งพอใจในอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล์ ประดับด้วยวัตถุดิบสดใหม่

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารซีฟู้ด Caviar House and Prunier ซึ่งเป็นร้านอาหารแห่งเดียวในโลกที่ผลิตไข่ปลา คาเวียร์และเนื้อปลาแซลมอนเอง จัดเตรียมวัตถุดิบและปรุงให้ลูกค้าดูสดๆ เอาใจผู้โดยสารที่ชื่นชอบอาหารทะเล

ท่านที่ชอบของหวานต้องไม่พลาดร้าน Farggi แบรินดีไอศกรีมระดับพรีเมียมและเค้กจากบาร์เซโลนาซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 ผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดสามารถลิ้มลองไอศกรีมรสเลิศของ Farggi รวมทั้งกาแฟหอมกรุ่น เครปและวาฟเฟิลรสชาติเยี่ยม เพิ่มความเพลิดเพลินระหว่างรอเที่ยวบิน

นอกจากนี้แล้วยังมีฟู้ดคอร์ทชื่อว่า Eat Street มีร้านอาหารหลากหลายให้เลือก เช่น Camden Food Company (ของว่างและอาหารเพื่อสุขภาพ) Negroni (อาหารอิตาเลียน), Yum Cha (อาหารเอเชีย), Azka (อาหารตะวันออกกลางและเอเชีย), BK (เบอร์เกอร์), Red Mango (ไอศกรีมโยเกิร์ต กาแฟ และขนม) และ SOHO (กาแฟออร์แกนิก)

โดยรวมแล้ว กาดาร์ ดิวตี้ ฟรี มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ บนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 40,000 ตารางเมตร ให้

บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานสำหรับการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารชั้นนำระดับ
ฟรีเมียมของโลก

เกี่ยวกับกาตาร์ ดิวตี้ ฟรี:

กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี ตั้งอยู่ในท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด และยังมีสาขาที่ทำเรือโดฮาเพื่อตอบรับจำนวนที่เพิ่มขึ้น
ของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่และออกจากประเทศกาตาร์โดยทางเรือ

กาตาร์ ดิวตี้ ฟรีเป็นบริษัทจัดการร้านค้าปลอดภาษีที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย และเติบโตด้วยเลขสองหลักทุกปี
ในปัจจุบันเป็นบริษัทร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตะวันออกกลาง ในปีค.ศ. 2014 กาตาร์ ดิวตี้
ฟรี ได้รับรางวัล Travel Retailer of the Year จาก DFNI Global Awards เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดมีพื้นที่ร้านค้ากว่า 40,000 ตารางเมตร มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ให้บริการที่
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานสำหรับการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารชั้นนำของโลก ด้วย
ร้านค้ากว่า 70 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ แฟชั่นไฮสตรีท สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารгур์เมต์ และอื่นๆ
อีกมากมาย ทำให้ กาตาร์ ดิวตี้ ฟรี ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารได้อย่าง
ครบครัน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่กว่า 30 ร้าน ให้ผู้โดยสารได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
นานาชาติหรืออาหารท้องถิ่น ติดต่อบริษัทข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qatardutyfree.com.qa